



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ตร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๗๖

ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๓๒๖๔

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ตร. และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

- เพื่อทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏหรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น “Tik Tok” “Facebook” “Twitter” “Instagram” กรณีการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ตร. หรือกรณีข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์ แสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยปรากฏหรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ตร. โดยรวม ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ตร. ในการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ตร. และเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม จึงให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่ ผบช. หรือ ผบก. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในปกครองปฏิบัติ ที่ไม่เป็นตามกฎระเบียบ ข้อสั่งการที่ ตร. ได้เคยสั่งการไว้หรือเป็นการเพิ่มภาระงานนอกเหนือจากหน้าที่ปกติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและความรู้สึกของประชาชน ให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนแล้วเสนอขอรับความเห็นชอบในการปฏิบัติจาก ตร. ตามสายงานที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

๒. กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัด มิให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อันเป็นการไม่รักษาระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น เอาใจใส่สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑ และ ๒ อย่างเคร่งครัด หากพบที่มีการปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรม หรือกรณีข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ตร. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดและผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ภายในอำนาจหน้าที่โดยเร็ว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(สุวัฒน์ แจ่มยอดสุข)

ผบ.ตร.